

**บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย, คาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบรอบปัจจัยใหม่**

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย แต่ยังมีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน

\*ดอลลาร์ปรับฐานเมื่อเทียบกับเยนและยูโร ในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ตลาดรอดูข้อมูลเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐ ส่วนปอนด์ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังการแสดงความเห็นเชิงผ่อนคลายนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ

\*เยนมีเสถียรภาพขึ้นบ้าง หลังจากนายโยชิฮิเดะ ซูกะ โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่น ได้สยบกระแสคาดการณ์ที่ว่า นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ จะจัดการเลือกตั้งแบบกะทันหันในเดือนหน้า

\*ข่าวลือเรื่องการเลือกตั้ง ทำให้เกิดความหวังว่า นายอาเบะจะใช้ชัยชนะเพื่อดำเนินนโยบายกระตุ้นรอบสอง และอาจชะลอการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งทำให้ดัชนีนิคเกอิพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี และส่งผลกระทบต่อเยน

\*จีนจะประกาศข้อมูลยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ ที่อาจจะมีอิทธิพลต่อตลาดเงิน ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐ

\*ข้อมูลดังกล่าวอาจจะตอกย้ำแนวโน้มเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ เมื่อเทียบกับยุโรปและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ดอลลาร์พุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรและเยน

\*ธนาคารกลางอังกฤษ ระบุว่า อัตราเงินเฟ้ออาจจะลดต่ำกว่า 1% และการคุมเข้มนโยบายการเงิน จะเกิดขึ้นในอัตราที่ช้าลง

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.851 บาท

\*08.49 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.81/83 จาก 32.855/885 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.785/855 จาก 32.85/87 เมื่อวาน

- \*บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.79/90 จาก 40.83/93 เมื่อวาน
- \*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 115.55/57 จาก 115.47 เมื่อวาน
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2444/46 จาก 1.2438 เมื่อวาน

"วันนี้ น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ บวกลบไม่เกิน 5 สตางค์ เพราะ ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ชัดเจนเข้ามาพอที่จะทำให้ตลาดมีเทรนด์" ดีลเลอร์ กล่าว เขา คาดว่า เงินบาทในวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยมีแนวต้าน ที่ 32.80 และแนวรับที่ 32.90 เนื่องจากตลาดยังขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน โดยนักลงทุนจะรอดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ และประเทศอื่นๆ ว่า จะพอเป็นปัจจัย ใให้กับตลาดหรือไม่

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ ให้คำแนะนำเพื่อการตัดสินใจใดๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้